
 
  รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งท่ี  13/2556  

วันอังคารท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค ์ ช้ัน 2  อาคาร 7  วิทยาเขตอุเทนถวาย  

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ศ. ดร.สิน  พันธุ์พินิจ  อธิการบดี 
3. รศ.ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
4. นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายประสงค์  ธาราไชย                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พลเอกรังสฤษดิ์  แจ้งเจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายศิริชัย  สมแสน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
12. นายสืบพงษ์  ม่วงชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
13. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. ผศ. ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา  กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
15. ผศ.นเรศ  ใจหาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. ผศ.นิคม  สาคร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
17. นายพิเชษฐ์  มาเร็ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
18. ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
19. ผศ.วรรณา  อาจณรงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
21. นายสมพงษ์  ชีไธสง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
22. นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
23. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
24. นายนุลอัฟฎา  สาและ  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม  

1. ดร.กิจจา   ใจเย็น   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. รศ. ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนิรุตติ์  ศิริจรรยา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายบุญคลี   ปลั่งศิร ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศ. (กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
2. นายสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ  ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
3. นางสมปอง  นวมสุวรรณ  รักษาราชการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นายยุทธศาสตร์  นนตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสาวละอองศรี  เหนี่ยงแจ่ม  อาจารย์   
6. นางสาวมนสิรัชฌญา  ทองเกิด  อาจารย์ 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 
 

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุม พร้อมท้ังขอใช้โอกาสก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามปกติ ทําพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา 
วิทยาเขตอุเทนถวายท่ีได้ออกไปร่วมกันจัดทําโบสถ์ดินถวายสมเด็จพระสังฆราช เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่นักศึกษา
ท่ีได้ร่วมกันทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

หลังจากมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ประธานไดเ้ริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. ประธานได้กล่าวแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจํา

และข้าราชการชุดใหม่ จํานวน 6 คน ต่อท่ีประชุม โดยเป็นกรรมการท่ีได้รับเลือกใหม่ 4 ราย ได้แก่ ดร.อัมรัตน์  
โกมลมาศ  นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  นายสมพงษ์  ชีไธสง  และ ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์ และเป็นกรรมการท่ี
ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง จํานวน 2 ราย ได้แก่ ผศ.วรรณา  อาจณรงค์ และ 
นายพิเชษฐ์  มาเร็ว 
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2. ขอให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอวาระท่ี 5.1 เป็นวาระสุดท้าย หลังจากพิจารณาวาระอ่ืนๆ 
เรียบร้อยหมดทุกวาระแล้ว เนื่องจากเป็นวาระท่ีอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เลขานุการแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการ
ประชุมเพ่ิมเติม คือ เอกสารปกสีชมพู วาระเพ่ิมเติม วาระ 4.3 , 4.4 , 5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9 และวาระ 5.10 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 และรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 12/2556  

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2554 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ      
ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป    
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 
เก่ียวกับระดับคุณภาพในการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนําผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก       รับทราบ ท้ังนี้ ผศ.วรรณา  อาจณรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ได้สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 14/2555 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม   
2555 วาระ 3.3 กรณีการยุบรวมหลักสูตรท่ีมีความคล้ายกันหรือเหมือนกันว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการไป
อย่างไรบ้าง และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 วาระ 5.10 
กรณีคณะสัตวแพทยศาสตร์ขอยืมเงินสะสมมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้จัดซื้อครุภัณฑ์จํานวน 24 รายการว่า ได้มี
แผนการชําระคืนหรือไม่ อย่างไร  

 อธิการบดี ได้ชี้แจงว่า กรณีการยุบรวมหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือ
ดําเนินการ และได้พิจารณาไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาพิจารณา
รายละเอียดต่างๆ อย่างรอบด้าน  
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รับทราบรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ     

   ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ ตามความในมาตรา 15 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลตะวันออก เรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2553 และประกาศฯ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระ 3 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้    
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งฯ เพ่ือดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย แทน
กรรมการท่ีครบวาระ นัน้ 

 บัดนี้  การดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจํานวน 6 คน ประกอบด้วย    

 1.  นายพิเชษฐ์  มาเร็ว         
 2.  ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ        
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยว์รรณา  อาจณรงค์   
 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์   
 5.  นายสมพงษ์  ชีไธสง         
   6.  นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548     
และความในข้อ 14 และข้อ 15 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ พ.ศ. 2549 จึงนํารายชื่อของผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง 6 คน 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําและข้าราชการ ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ท่ีแนบ  

 มติสภา  มทร. ตะวันออก         รับทราบ  

4.2 รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดําท่ี 167/2556 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 ได้พิจารณากรณีท่ีศาลปกครองระยองมีคําสั่งเรียกให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทําคําให้การแก้คําฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานในคดีหมายเลขดําท่ี 167/2556  
อันเนื่องมาจาก นายสมพงษ์  ชีไธสง (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือ
ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี 06/2556 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2556 ท่ีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ตําแหน่งรองอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคดีหมายเลขดําท่ี 167/2556 แทนสภามหาวิทยาลัย 
ในกิจการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับคดีดังกล่าว รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.6 ท่ีแนบมานี้  
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 ภายหลังจากผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องยื่นต่อศาลปกครองระยองแล้ว   
ผู้ฟ้องคดีได้จัดทําคําคัดค้านคําให้การของผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาล และศาลได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทําคําให้การ
เพ่ิมเติม เพ่ือแก้คําคัดค้านคําให้การดังกล่าวพร้อมด้วยพยานเอกสารภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคําสั่งศาล     
ซึ่ง นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดําเนินการตามคําสั่งศาลเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามคําคัดค้านของผู้ฟ้องคดี และคําให้การเพ่ิมเติมของผู้ถูกฟ้องคดี ท่ีแนบมานี ้

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548      
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภา  มทร. ตะวันออก       รับทราบ  

4.3 รับทราบการดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดําท่ี 120/2556 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 ได้พิจารณากรณีท่ีศาลปกครองระยอง ได้มีคําสั่งเรียกให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3) จัดทําคําให้การแก้คําฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานในคดีหมายเลขดําท่ี 120/2556     
อันเนื่องมาจาก นางสาวธิติพร  มะณี (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ท่ี 1) 
คณะกรรมการทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ท่ี 2) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ท่ี 3) 
และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ท่ี 4) กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคดีหมายเลขดําท่ี 120/2556 แทนสภามหาวิทยาลัย 
ในกิจการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับคดีดังกล่าว รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.5 ท่ีแนบ 

 ภายหลังจากผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟ้องคดีจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องยื่นต่อศาลปกครองระยองแล้ว   
ผู้ฟ้องคดีได้จัดทําคําคัดค้านคําให้การของผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาล และศาลได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทําคําให้การ
เพ่ิมเติม เพ่ือแก้คําคัดค้านคําให้การดังกล่าวพร้อมด้วยพยานเอกสารภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคําสั่งศาล     
ซึ่ง นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดําเนินการตามคําสั่งศาลเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามคําคัดค้านของผู้ฟ้องคดี และคําให้การเพ่ิมเติมของผู้ถูกฟ้องคดี ท่ีแนบมานี ้

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548      
จึงเรียนเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ  

 มติสภา  มทร. ตะวันออก       รับทราบ 

4.4 รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ... 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 17 
กันยายน 2556 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...  
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พร้อมท้ังขอให้นําผลสรุปความคิดเห็นท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทําประชาพิจารณ์ตลอดจนสรุป
ความเห็นของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับ       
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย การดําเนินการทางวินัย ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ท่ีใน     
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งต่อมา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รายงานสรุปความคิดเห็นของสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ีมีต่อ    
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น 

 กรณีดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือท่ี ศธ 0509(5).6/ว1292 ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2556 แจ้งต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งว่า ได้ขยายเวลาในการนําส่งความเห็นเก่ียวกับร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปเป็นภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามความเคลื่อนไหว
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้ให้ความเห็นว่า 
ร่างกฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่จําเป็น เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบอยู่แล้ว และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยก็น่าจะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ
มากข้ึน ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องมี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ท่ีจะดูแลบุคลากรได้ครอบคลุม ดังนั้น หากมี พ.ร.บ. ท้ัง 2 ฉบับ
เข้ามากํากับมหาวิทยาลัยอีก ก็อาจจะทําให้มหาวิทยาลัยขาดอิสระและไม่สะดวกได้ จึงอยากให้ชะลอร่าง พ.ร.บ. 
ท้ัง 2 ฉบับไว้ก่อน ในส่วนของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สมาชิกส่วนใหญ่ อยากให้ชะลอร่าง 
พ.ร.บ. ท้ัง 2 ฉบับออกไปก่อน และรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน เพราะหากเร่งรีบ อาจจะไม่ส่งผลดี โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบไปแล้ว และมี พ.ร.บ. ของตนเอง ก็อาจจะเกิดความอึดอัด หากต้องมีกฎหมาย
กํากับดูแลอีก เท่ากับถอยกลับไปสู่ระบบราชการ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริง ท้ังนี้ นายทศพร        
ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เองก็มีความเห็นสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ว่า 
อาจจะต้องกลับมาทบทวนในหลายประเด็น เพ่ือไม่ให้การกํากับดูแลทับซ้อนกัน พ.ร.บ. ของแต่ละมหาวิทยาลัย 
หรืออาจจะต้องเขียนแนบท้ายเพ่ิมเติมเข้าไปว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับกับมหาวิทยาลัยท่ีต้องการใช้  
พ.ร.บ. นี้เท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยใดไม่อยากใช้ก็ให้ใช้ พ.ร.บ. ของตนเองต่อไป ซึ่งท่ีผ่านมาเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก็ได้ย้ํามาตลอดว่าการออกกฎระเบียบเดียว และจะใช้กับทุกมหาวิทยาลัย หรือ 
One size fits all คงเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละแห่งมีคุณลักษณะการทํางานท่ีแตกต่างกัน โดยเบื้องต้นจากการ
พูดคุยกับหลายๆ ฝ่าย เห็นว่าจะต้องนําร่าง พ.ร.บ. ท้ัง 2 ฉบับกลับไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ และอาจจะให้ใช้
เฉพาะกับมหาวิทยาลัยท่ีอยากใช้เท่านั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548      
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ
มานี ้ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก       รับทราบ 



 7

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาเตรียมการสรรหาอธิการบด ี

 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สิน  พันธุ์พินิจ ให้ดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 โดยในปัจจุบัน ได้     

ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมาเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน ขณะท่ีข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551  

ข้อ 6 กําหนดว่า เม่ือวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือดําเนินการสรรหาอธิการบดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่     

วันท่ีมีคําสั่งแต่งตั้ง แต่หากไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการฯ เสนอขอขยายเวลาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้       

ไม่เกินสามสิบวัน (ตามความในข้อ 8) รวมระยะเวลาในการสรรหาประมาณ 3 เดือน ขณะท่ีการนําเรื่องเสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 

กรณีดังกล่าวนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลการสรรหาอธิการบดีของ มทร.ธัญบุรี ในปี 2556 พบว่า ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม

กระบวนการจนถึงวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวมท้ังสิ้น 173 วัน อย่างไรก็ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีคําสั่งแต่งตั้ง โดยสามารถขยายระยะเวลา 

การสรรหาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้คราวละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน   

นับแต่วันท่ีมีคําสั่งแต่งตั้ง ซึ่งต่างจากความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย      

การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551 ข้อ 8 วรรคสอง ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลา  

การสรรหาได้อีกเพียงไม่เกินสามสิบวัน 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสรรหาอธิการบดี จึงนําเรื่องดังกล่าวเรียนหารือใน        

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ประเด็นดังนี ้

1. สมควรแก้ไขความในข้อ 8 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551   

ให้สามารถขอขยายระยะเวลาการสรรหาได้ครั้งละ 30 วัน แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน       

หลังมีคําสั่งแต่งตั้ง หรือไม่ 

2. สมควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามข้อบังคับฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 

14/2556 วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 หรือประมาณ 150 วันก่อนอธิการบดีครบวาระ เพ่ือให้การดําเนินการสรรหา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระยะเวลาดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ท่ีมากพอ โดยเฉพาะเพ่ือให้การนําเรื่อง

เสนอหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการนําเสนอข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือไม่ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548      

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.101(4)/1986 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ท่ีแนบมานี ้
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 มติสภา  มทร. ตะวันออก     ตามข้อ 1 สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย  
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551 ไม่ว่าประเด็นใดฯ ในขณะนี้ เนื่องจากถึงเวลาท่ีจะต้องดําเนินการสรรหา 
อธิการบดีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551 ไปก่อน   
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นแย้งมติตามข้อ 1 จํานวน 2 คน ได้แก่ นายสมพงษ์  ชีไธสง และ 
นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว เนื่องจากเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยควรดําเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ก่อนการสรรหาอธิการบด ี
 ตามข้อ 2 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในการประชุมครั้งนี้ 
โดยท่ีประชุมได้มีมติคัดเลือก ดร.กิจจา  ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
พร้อมท้ังขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (3) (4) และ (5) แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือประชุมคัดเลือก
ตัวแทนกลุ่ม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตามข้อบังคับฯ ซึ่งภายหลังจาก   
แต่ละกลุ่ม คัดเลือกได้ตัวแทนกลุ่มและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย 

1. ดร.กิจจา  ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลยั ประธานกรรมการ ตามข้อ 11 (1) 
2. นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ตามข้อ 11 (2) 
3. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ตามข้อ 11 (2) 
4. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ตามข้อ 11 (2) 
5. นายประสงค์  ธาราไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ตามข้อ 11 (2) 
6. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ตามข้อ 11 (2) 
7. รศ.ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ ตามข้อ 11 (3) 
8. นายสืบพงษ์  ม่วงชู กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ ตามข้อ 11 (4) 
9. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ ตามข้อ 11 (4) 
10. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ ตามข้อ 11 (5) 
11. นายสมพงษ์  ชีไธสง กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ ตามข้อ 11 (5) 

 และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม เพ่ือดําเนินการ
ตามข้อบังคับฯ ต่อไป 

5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ ก.จ.ม. 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 17 
กันยายน 2556 ได้ขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณารายชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ     
ท่ีได้รับคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) อีกครั้ง 
เนื่องจากผู้แทนท่ีนําเสนอรายชื่อมาดังกล่าว เป็นบุคลากรสายวิชาการท้ัง 2 ราย จึงไม่เป็นไปตามท่ีข้อบังคับฯ 
กําหนด รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.3 ท่ีแนบ 
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 บัดนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้แจ้งมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือยืนยันมติ      
ในการคัดเลือก ผศ.ศรีศักดิ์  เย็นมะโนช เป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ดังมี
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.008/386 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 ท่ีแนบมานี ้

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552 ข้อ 20 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    ขอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ท่ีกําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว 
โดยให้นําเสนอเรื่องต่ออธิการบดีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฯ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพราะหาก
พิจารณาจากการนําเสนอเอกสาร จะพบว่าเป็นการนําเสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ผ่านอธิการบดี 
จึงไม่เป็นไปตามท่ีข้อบงัคับฯ กําหนดไว ้

5.3 พิจารณากําหนดประเด็นช้ีนําหรือแก้ไขปัญหาสังคม 

 ด้วยในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. ได้กําหนดให้มีตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ท่ีให้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางการพัฒนา ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ      
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไปได้ โดยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะต้อง
เลือกดําเนินการประเด็นชี้นําสังคมด้านต่างๆ  จํานวน 2 เรื่อง (ภายในสถาบัน 1 เรื่อง ภายนอกสถาบัน 1 เรื่อง) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ประเด็นชี้นําดังกล่าว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 
เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติการกําหนดประเด็นชี้นําหรือแก้ไขปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี 1 (ภายในสถาบัน) คือ “จิตสาธารณะ” เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสาธารณะ และประเด็นท่ี 2 
(ภายนอกสถาบัน) คือ “จิตสาธารณะ” เพ่ือชี้นํา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมมีจิตสาธารณะ รายละเอียดตามมติ
สภามหาวทิยาลัย วาระ 5.3 ท่ีแนบ  

 บัดนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม) ได้เห็นชอบให้มีการปรับแก้ไข
ประเด็นชี้นํา หรือแก้ไขปัญหาสังคม ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เป็นดังนี ้

 ประเด็นท่ี 1  ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)  เป็นเรื่องของ  “ความปลอดภัย” 
 ประเด็นท่ี 2  ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2)  เป็นเรื่องของ  “จิตสาธารณะ” 

 โดยมหาวิทยาลัยจะใช้ประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นกรอบในการดําเนินโครงการต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเป็น         
ผู้กําหนดแนวทางพัฒนา เพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ฉะนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําประเด็นชี้นําหรือ
แก้ไขปัญหาสังคมท้ัง 2 ประเด็น เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0580.010/015 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 ท่ีแนบ 
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 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    เห็นชอบการกําหนดประเด็นชี้นําหรือแก้ไขปัญหาสังคมท้ัง 2 ประเด็น 
ตามเสนอ 
 

5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

     ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือท่ี นร 1200/ว22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2556 ส่งกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมท้ังแนวทางการจัดทําคํารับรอง 
ปฏิทินการจัดทําคํารับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เผยแพร่ และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรณีดังกล่าว สํานักงานประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมเอกสารประกอบคํารับรอง
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพประจํามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) พิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 
16 ตุลาคม 2556 โดยท่ีประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมท้ังเอกสารประกอบคํารับรอง และเห็นควรนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
พ.ศ. 2548 จึงนําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.010/015 ลงวันท่ี 30 
ตุลาคม 2556  มติ ก.ป.ม. วาระ 6.1 และเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ท่ีแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก   เห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ พร้อมท้ังมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาดําเนินการรวม 2 ประเด็น ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับแผนการจัดการศึกษาตลอดจนแผนการรับนักศึกษา เพ่ือให้
สัดส่วนของนักศึกษาระหว่างสายวิทยาศาสตร์ : สายสังคมศาสตร์ อยู่ในสัดส่วน 70 : 30 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่า มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลักสูตรใดบ้าง ท่ีมีความชัดเจนหรือ
ได้สอดแทรกในเรื่องเก่ียวกับการมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงาน     
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแผนงานหรือคํารับรองท่ีกําหนดไว้ 
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5.5 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2556 - 2560) 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) และคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาว่า มหาวิทยาลัยควรนําข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2556 หรือควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ตรวจสอบว่าแผนกลยุทธ์ท่ีได้กําหนดข้ึนนี้ ท้าทายศักยภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนําพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการได้หรือไม่ เพ่ือจะได้สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนให้พัฒนางานไปสู่ทิศทางเดียวกัน   
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงแผนสู่กิจกรรมอ่ืนๆ จะทําให้ภาพ 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงควรนําแผนกลยุทธ์ไปสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ
และให้ทุกวทิยาเขตตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดความ
ท้าทายมากยิ่งข้ึน 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2560 โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะนํามหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ โดยต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหาร ท่ีต้องการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างประชากร รวมถึงความก้าวหน้าของการเรียนรู้และเทคโนโลย ี

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (พ.ศ. 2556-2560) รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0580.103(2)/335 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 
และเล่มเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ท่ีแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2556 - 2560) พร้อมท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี ้

1. การกําหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน อาจเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดข้ึนจริงได้ยาก เนื่องจากยังมีข้อจํากัด
ด้านงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นว่า ควรพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท้องถ่ินหรือภูมิภาคเพ่ือมุ่งสู่
การรับใช้ท้องถ่ินหรือภูมิภาค น่าจะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาระหน้าท่ีในการผลิตครูวิชาชีพ อีกท้ังควรนําแผนยุทธศาสตร์ของอาเซียน 
แผนยุทธศาสตร์ของ สกอ. ความต้องการของตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงข้อมูลท่ีเป็น
จุดเน้นของจังหวัดมาใชป้ระกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย และควรพิจารณาด้วยว่า แผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดทํานี้
จะสอดคล้องกับความต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในอีก 4 ปีข้างหน้าได้อย่างไร หรือ     
มีความเป็นไปได้ในการรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากน้อยเพียงใด 
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3. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าฐานวิชาท่ีควรพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การได้รับความยอมรับจากสังคม
คืออะไร โดยเฉพาะฐานวิชาชีพทางด้านการเกษตรท่ีดําเนินการได้ในระดับท่ีดีท้ังท่ีบางพระและจันทบุรี เนื่องจาก
เป็นฐานวิชาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีจุดเน้นท่ีสามารถพัฒนาต่อไปได้ค่อนข้างชัดเจน นอกจากนั้น 
ควรนําเสนอฐานข้อมูลของแต่ละวิทยาเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นการนําเสนอในลักษณะ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเขตการศึกษาและทําเลท่ีตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรใช้ประโยชน์จากจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบดังกล่าวนี้ ทําความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนในการพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย โดยเฉพาะ
แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี ตลอดจนกําลังคนด้านช่างเทคนิคของประเทศ ท่ีอาจนําไปสู่การ
จัดตั้งศูนยห์รือเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต 

5.6 พิจารณาอนุมัติการถอนรายช่ือผู้ได้รับปริญญา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2556 ได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ของ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
ได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 ของคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.1 ท้ังสองมติ ท่ีแนบ 

 เนื่องจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จะต้องนําข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่หลังตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายชื่อ    
ผู้ได้รับการอนุมัติปริญญา รายนางสาวคณิตตา  โพธิสุวรรณ สําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ้ําซ้อนกัน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 และภาคการศึกษาท่ี 2/2555 สวท. จึงขอให้
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ซึ่งต่อมาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถได้มีหนังสือ    
ขอถอนรายชื่อนางสาวคณิตตา  โพธิสุวรรณ ออกจากรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2555  
เนื่องจากนักศึกษารายดังกล่าวไดย้ื่นขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2555 
สวท. จึงได้เสนอเรื่องการขอถอนรายชื่อนางสาวคณิตตา  โพธิสุวรรณ ออกจากรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาภาค
การศึกษาท่ี 1/2555 ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสภา
วิชาการได้ให้ความเห็นชอบการถอนรายชื่อตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี ศธ 0580.301(6)/0960 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556  ท่ี ศธ 0580.009/208 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2556 และมติสภาวิชาการ วาระ 4.1 ท่ีแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการถอนรายชื่อ 
นางสาวคณิตตา  โพธิสุวรรณ ออกจากรายชื่อผู้ได้รับปริญญาประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ตามเสนอ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก     อนุมัติให้ถอนรายชื่อ นางสาวคณิตตา  โพธิสุวรรณ ออกจากรายชื่อ 
ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ตามเสนอ 
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5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557  

 ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงเพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของคณะ วิทยาเขต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน โดยได้นําปฏิทินการศึกษาดังกล่าวเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548         
จึงนําปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.301(1)/0962 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 หนังสือ ท่ี 
ศธ 0580.009/208 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 และมติสภาวิชาการ วาระ 4.3 ตามแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    เห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 
ตามเสนอ 

5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  

 ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรองรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมถึงเพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของคณะ วิทยาเขต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  
ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน โดยได้นําปฏิทินการศึกษาดังกล่าวเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548         
จึงนําปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.301(1)/0961 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 หนังสือ ท่ี 
ศธ 0580.009/208 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 และมติสภาวิชาการ วาระ 4.3 ตามแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    เห็นชอบปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
ตามเสนอ  

5.9 พิจารณาคําขอหารือเพื่อดําเนินงานด้านงบประมาณสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง ชื่อ อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 
วงเงิน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยในการนําเสนอของบประมาณตามวงเงินดังกล่าวนั้น    
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เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ออกแบบเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ระยะร่นแนวอาคารจาก
ถนนสาธารณะเพ่ือความปลอดภัยการเดินรถรอบอาคาร) ทําให้จํากัดความสูงของอาคารไว้ไม่เกิน 23 เมตร 
ดังนั้น จึงของบประมาณตามแบบรูปอาคาร เป็นอาคาร 4 ชั้น แต่ภายหลังได้ตรวจสอบกับสํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร จึงทราบว่า มีข้อยกเว้นสําหรับส่วนราชการท่ีเป็นสถานศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ      
จึงได้ปรึกษาในเบื้องต้นกับสํานักงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับพ้ืนท่ีใช้สอย รวมถึงแผนงาน   
การก่อสร้างเพ่ือปรับภูมิทัศน์ในอนาคต ซึ่งมีรูปแบบลักษณะอาคารสูงและเชื่อมโยงกัน แต่เนื่องจากขณะนั้น   
การดําเนินการดังกล่าวได้ล่วงเลยช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณ ซึ่งเรื่องนี้สํานักงบประมาณ 
ได้มีคําแนะนําว่า ให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเป็นอาคารสูง 8 ชั้น และของบประมาณ
เพ่ิมเติมผ่านหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เสนอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามลําดับ ต่อไป  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548         
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
ศธ 0580.113/1345 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ตามแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก     ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
และตามท่ีสํานักงบประมาณได้ให้คําแนะนําไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ประโยชนท่ี์ดิน 

5.10 พิจารณาผลสรุปการวิเคราะห์ทิศทางการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน  

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2556 เห็นชอบการแต่งตั้ง นางกมลวรรณ  จิตจักร ให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลย ี 
การบิน ต่อไปอีกเป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 พร้อมท้ังขอให้มหาวิทยาลัยนําผลสรุปจากการ
วิเคราะห์ผลการบริหารและการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบินช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ตลอดจน
แผนงานท่ีจะดําเนินการต่อไปในอนาคต รวมถึงข้อสรุปว่า สถาบันเทคโนโลยีการบินควรจะมีทิศทางในการ
ดําเนินงาน หรือควรจะต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม  
ครั้งต่อไป รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.8 ท่ีแนบมานั้น  

 กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตามคําสั่งมหาวิทยาลัย    
ท่ี 1244/2556 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2556 ในการประชุมเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 ได้สรุปผลการวิเคราะห์ 
ทิศทางการบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน และแผนดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบินแล้ว          
มีข้อสรุปดังนี ้

1. ให้สถาบันเทคโนโลยีการบิน ยังคงสถานะการเป็นหน่วยงานภายในท่ีเทียบเท่าคณะ ภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ต่อไป  

2. สมควรจัดทําแผนดําเนินงานเก่ียวกับการเปิดสาขาวิชาเพ่ิมเติมในสถาบันเทคโนโลยีการบิน        
อีก 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย  สาขาวิชาธุรกิจบริการระหว่างประเทศ  สาขาวิชาการบริการจัดการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว โดยให้จัดทําแผนดําเนินงาน แผนบุคลากร แผนรับนักศึกษา  และแผนธุรกิจของสาขาวิชาท่ีเปิด
สอนเพ่ิม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความพร้อม ตลอดจนจัดทําแผนงานด้านประกันคุณภาพ รองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพตามข้อกําหนด ต่อไป 
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3. กรณีชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีการบิน” จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือไม่ ท่ีประชุมเห็นว่า ณ ปัจจุบัน 
ให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ตามแผน
ดําเนินงานในข้อ 2 เพ่ิมข้ึน หากเห็นว่า ศาสตร์ท่ีเปิดสอนไม่สอดคล้องกับชื่อหน่วยงาน สมควรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ชื่อหน่วยงาน รวมถึงขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ชื่อสถาบันและสีประจําสถาบันในภายหลัง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
ศธ 0580.113/1355 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ท่ีแนบ 

 มติสภา  มทร. ตะวันออก     รับทราบและเห็นชอบผลสรุปการวิเคราะห์ทิศทางการดําเนินงาน   
ของสถาบันเทคโนโลยีการบิน ตามเสนอ อย่างไรก็ตาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านมีความเห็นว่า 
สาขาวิชาท่ีเปิดเพ่ิมในสถาบันเทคโนโลยีการบินท้ังสองสาขาวิชา ควรรวมอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณะศิลปศาสตร์จะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากศาสตร์ของท้ังสองสาขาวิชาดังกล่าว        
ไม่น่าจะสอดคล้องกับหลักการในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการบิน และอาจทําให้สถาบันเทคโนโลยีการบิน   
จัดการศึกษาท่ีซํ้าซ้อนกับท้ังสองคณะนี้ได ้

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2556 

 นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอต่อท่ีประชุมฯ ว่า   
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป (ครั้งท่ี 14/2556) ซึ่งตามปกติจะประชุมในวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 
2556 นั้น ขอเสนอให้ไปจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรท่ีวิทยาเขตจันทบุรีบ้าง โดยวันประชุมฯ ท่ีเหมาะสม
น่าจะเป็นวันจันทร์ท่ี 23 ธันวาคม 2556 ภาคเช้า เพ่ือให้กรรมการฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมวิทยาเขตในภาคบ่าย 
และมีเวลาเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครได้ทันก่อนคํ่า ท้ังนี้ กรรมการฯ ท่ีไม่สะดวกท่ีจะเดินทางในช่วง      
เช้าวันจันทร์ท่ี 23 ธันวาคม 2556 ขอเสนอใหพั้กค้างท่ีจังหวัดจันทบุรีในเย็นวันอาทิตย์ท่ี 22 ธันวาคม 2556  

 มติสภา  มทร. ตะวันออก    เห็นชอบตามเสนอ และมอบงานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมการ
ประชุมในวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 ต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 16.40 น. 

--------------------- 
 

(ผศ. ดร.อนุชา   จุลกะเสว)ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดและจัดทํารายงานการประชุม   


